

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2018

Căn cứ Công văn số 44/BATGT, ngày 06/3/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre về việc “*Tổ chức sơ kết công tác phục vụ Tết Mậu Tuất và Sơ kết quý I năm 2018*”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Sau khi tiếp nhận Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “*Triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2018*”; Kế hoạch số 18/KH-BATGT ngày 19/01/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc “*Phát động phong trào thi đua về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018*”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch số 27-KH/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 12/3/2018 về việc “*Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào thi đua về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018*”; chỉ đạo trong hệ thống Đoàn, Hội tham mưu với cấp ủy Đảng xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Công văn số 60-CV/TĐTN-ĐKTHTN ngày 04/12/2017 về việc điều tiết, giảm ùn tắc giao thông trong thời gian từ Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán năm 2018 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 61-CV/TĐTN-ĐKTHTN ngày 5/12/2017 về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian từ Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục Luật giao thông trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên, học sinh; chỉ đạo Đoàn cơ sở củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Đội Thanh niên xung kích và thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra giao thông trên các tuyến đường liên ấp; phát huy vai trò của đội và đường tại một số địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên thanh niên, sinh viên, học sinh không vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Mậu Tuất và Hội Xuân năm 2018.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động Năm An toàn giao thông, tổ chức để các Huyện, Thành đoàn đăng ký điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở trong năm 2018.



Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn và các đơn vị Đoàn trực thuộc phát động trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; thay đổi ý thức tham gia giao thông từ tuân thủ Luật giao thông lên thành “*có văn hóa khi tham gia giao thông*”.

## II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

### 1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Hưởng ứng Năm An toàn giao thông năm 2018 với chủ đề: “*An toàn giao thông cho trẻ em*” với tinh thần “*Tính mạng con người là trên hết*”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Tuyên giáo thực hiện đăng tải đề cương, infographic tuyên truyền, các video clip An toàn giao thông trên website tuoitrexudua.vn nhằm tạo hướng tiếp cận mới, trực quan cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh.

Ngày 04/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Thành tổ chức Ngày hội “*Thanh niên với văn hóa giao thông*” tỉnh Bến Tre năm 2018. Với chủ đề năm an toàn giao thông 2018 “*An toàn giao thông cho trẻ em*”, tại Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và quần chúng nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông; góp phần nâng cao nhận thức, tôn trọng pháp luật khi tham gia giao thông. Ngoài ra, các bạn còn được thực hành lái xe an toàn qua mô hình mô phỏng trực quan; thực hành các kỹ năng lái xe an toàn (*Gồm kỹ năng của vòng, kỹ năng giữ thăng bằng,...*) và tham gia phần thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức về lái xe an toàn. Dịp này, Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Thành trao tặng 10 phần quà (*mỗi suất trị giá 500.000 đồng*) cho các em học sinh là con em của nạn nhân bị tai nạn giao thông và các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Ngày hội “*Thanh niên với văn hóa giao thông*” đã trở thành hoạt động sôi nổi trong toàn Đoàn. Trong 03 tháng đầu năm 2018, các tổ chức Đoàn cơ sở tổ chức Ngày hội “*Thanh niên với văn hóa giao thông*” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông, hội thi trắc nghiệm kiến thức về Luật giao thông đường bộ..., hái hoa dân chủ thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, sinh hoạt dưới cờ; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng,... Kết quả, tổ chức 258 cuộc với 11.297 lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia.

Bên cạnh đó, Đội Thanh niên xung kích tại các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi và nhân dân về ý thức chấp hành Luật giao thông; hỗ trợ Công an các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban An toàn giao thông và tích cực hưởng ứng tốt phương châm: “*Tính mạng con người là trên hết*”, tham gia tuyên truyền nâng



cao nhận thức nhân dân chấp hành tốt an toàn giao thông khi tham gia giao thông tập trung vào các đợt cao điểm, nhất là dịp Tết Mậu Tuất, Hội xuân năm 2018.

## **2. Công tác củng cố và phối hợp hoạt động của Đội Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông**

Hiện tại, hầu hết các xã, phường, thị trấn Đoàn trên địa bàn tỉnh đều duy trì, củng cố Đội Thanh niên xung kích với các thành viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu, Phó Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.

Đội Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông phối hợp tuần tra xử lý trên lĩnh vực an toàn giao thông được 326 cuộc với 6.285 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, phát hiện, giáo dục, nhắc nhở 125 trường hợp vi phạm; lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đạt chất lượng khi tham gia giao thông, chạy lấn tuyến, chạy ngược chiều, chở quá số người quy định, lái xe khi trong người có nồng độ cồn,...

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tiếp tục duy trì và phát huy mô hình “*Bến đò ngang an toàn*” nhất là trong việc mặc áo phao khi qua đò; mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*” nhằm hỗ trợ chống ùn tắc giao thông vào giờ tan trường; xây dựng tuyến đường An toàn giao thông “*Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn*” trên các trục lộ chính tại địa phương.

## **3. Tình hình tai nạn giao thông**

Trong 03 tháng đầu năm 2018, các cơ sở Đoàn các tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, chấp hành tốt pháp luật khi tham gia giao thông; phát động rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh cam kết không vi phạm Luật giao thông, đặc biệt tính đến thời điểm này tất cả cán bộ chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở không vi phạm Luật giao thông hay các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

## **III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ**

### **1. Mặt được**

Các hoạt động về An toàn giao thông đạt được kết quả trên nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quan tâm và cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự đồng tình hưởng ứng, ủng hộ của đoàn viên, thanh niên, quần chúng nhân dân.

Sự quan tâm, cộng đồng trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn với Ban An toàn giao thông và Công an địa phương đã góp phần quan trọng mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân chấp hành tốt luật giao thông.

Các thành viên trong Đội Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Ngày hội “*Thanh niên với văn hóa giao thông*” được tổ chức rộng khắp, tạo hiệu ứng lan tỏa không chỉ đối với đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh,



sinh viên mà còn tác động sâu rộng đến người dân và toàn xã hội về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm số vụ tai nạn, số người bị thương, số người chết do tai nạn giao thông.

## 2. Hạn chế

Một số cơ sở còn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các nội dung Năm An toàn giao thông; số lượng tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ bướm còn hạn chế ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền.

Một bộ phận đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên chậm tiến, cá biệt và quần chúng nhân dân chưa chấp hành tốt Luật giao thông khi tham gia giao thông như: chạy quá tốc độ, uống rượu, bia khi tham gia giao thông,... gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

## 3. Phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2018

Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện công tác củng cố, duy trì Đội Thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các xã, phường, thị trấn.

Các Huyện, Thành đoàn thường xuyên phối hợp Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” cùng cấp tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức liên quan đến xử lý, sơ cấp cứu nạn nhân tại nạn giao thông cho Đội Thanh niên xung kích.

Chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trường trực thuộc tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đăng ký cam kết không vi phạm giao thông. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Duy trì các “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn” trong phạm vi toàn tỉnh đặc biệt tại các trục lộ chính, những tuyến giao thông trọng điểm, huyết mạch.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên website tuoitrexudua.vn, trang facebook của Đoàn – Hội để đoàn viên, hội viên, thanh niên kịp thời nắm bắt, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới mọi đối tượng.

Trên đây là Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 03 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi đến Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, tổng hợp.

### Nơi nhận:

- Ban ATGT tỉnh;
- Lãnh đạo Tỉnh đoàn;
- Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**

**PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Phúc Linh**